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สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง  
ครั้งท่ี 1/2561 (ครั้งท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

ในวันท่ี 12 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

 

ท่ี เรื่องประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

1 รายงานภาวะ
เศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยรวมยังคงขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ปีก่อน 
ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) ขยายตัวร้อยละ 2.3  
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร หดตัวร้อยละ -44.7 จากการลดลงของราคายางพารา สับปะรด          
มันส าปะหลัง ไก่เน้ือและสุกร ส่วนสินค้าที่มีปริมาณลดลง ได้แก่ สับปะรด มันส าปะหลัง และไก่เน้ือ
การบริโภคภาคเอกชน ภาษีมูลค่าเพิ่ม +13.3%  
ด้านการใชจ้่ายภาครฐั หดตัวจากรายจ่ายประจ า 
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป อัตราเงินเฟ้อ 0.6%  
ดุลเงินงบประมาณ ดุลเงินงบประมาณในเดือนน้ี เกินดุล 8,211.6 ล้านบาท 
เศรษฐกิจจังหวัดระยอง ปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.9 และคาดว่าจะขยายตัวต่อเน่ือง    
ในปี 2561 ที่ร้อยละ 3.3 
 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(1) งบจังหวัด  
-‘รายจ่ายภาพรวม 298.49 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 13.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.58  
- รายจ่ายประจ า วงเงิน 89.08 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 15.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.35 
- รายจ่ายลงทุน วงเงิน 209.41 ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
 (2) งบกลุ่มจังหวัด 
       - ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 
 

รับทราบตามที่คลังจังหวัดระยอง 
น าเสนอ 
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(3) การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 
- ปี 2560  วงเงิน 2,275.84 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 751.19 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 33.01  
- ปี 2557-2559 วงเงิน 238.72 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 92.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.66 

  รายงานสถานการณ์ภาคเกษตรกรรมจังหวัดระยอง ตามข้อเสนอแนะของจังหวัดระยอง           
ในการประชุมครั้งท่ีผ่านมา  
-  ภาวะเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมจังหวัดระยอง GPP ของจังหวัดระยอง คาดการณ์ปี 2015 ของจังหวัดระยอง คาดการณ์ปี 2015 
เท่ากับ 862เท่ากับ 862,,613613    

- พ้ืนท่ีการผลิตภาคเกษตรกรรมจังหวัดระยอง  
- เน้ือที่รับมอบ 155,021.62 ไร่  
- เน้ือที่ประกาศเขต 153,389.00 ไร่  
- ผลงานมอบ ส.ป.ก. 4-01 81,335-3-62 ไร่ 3,983  ราย 5,131  แปลง  
- สถาบันเกษตรกร และอาสาสมัครเกษตรกรจังหวัดระยองภาพรวม 1,519 ราย 
- ข้อมูลคาดการณ์หรือพยากรณ์ Demand-Supply สินค้าเกษตรท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดระยองปีการผลิต 2561 

(1) ด้านการเพาะปลูก 
(2) ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
(3) ด้านการประมง 

ข้อเสนอแนะ 
นายปรัชญา สมะลาภา ขอทราบจ านวนเกษตรกรในจังหวดัระยอง ที่มีความยากจนก่ีรายอยู่ในพื้นที่
ใดบ้าง สาขาอะไรบ้าง เพื่อน าข้อมูลไปประกอบการจัดท าแผนความยากจนเพื่อแก้ไขปัญหาดงักล่าว 

รับทราบตามท่ีผู้แทนส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดระยองน าเสนอ 
ดังน้ี 
1. มอบหมายส า นักงานเกษตร
จังหวัดระยอง จัดท าข้อมูลจ านวนคน
ยากจนในพื้นที่จังหวัดระยอง จ าแนก
รายพื้นที่และรายงานที่ประชุมทราบ       
ในคร้ังต่อไป 
2. มอบหมายส า นักงานปศุสัตว์
จังหวัดระยองพิจารณาส่งเสริมการการ
เลี้ยงไก่ไข่เพื่อบริโภค เพื่อไม่ให้เกิดเลี้ยงไก่ไข่เพื่อบริโภค เพื่อไม่ให้เกิด
ช่องว่างของความต้องการบริโภคช่องว่างของความต้องการบริโภค      
มากเกินไปมากเกินไป 
 

- ส านักงานเกษตรจงัหวดั 
ระยอง 
 

- ส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
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2 รายงานความ
คืบหน้าในการ
ขับเคลื่อน
นโยบายการ
พัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก’ 
(EEC) ของ
รัฐบาล] 
(น าเสนอ
ความก้าวหน้า
เมืองการบิน
ภาคตะวันออก)  
 

ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา รายงานความก้าวหน้า แผนงาน
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภา รองรับ EEC ดังน้ี  
(1) การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบินภาคตะวันออก 
1) พื้นที่การด าเนินการตามแผนแม่บท  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2) การพัฒนาอู่ตะเภาเป็นแอร์พอร์ต ซิตี ้
โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภารองรับ EEC 
(2) ภาพรวมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาในรองรับ EEC ปีงบประมาณ พ.ศ.2560       
จ านวน 12 แผนงาน วงเงิน 760.7732 ล้านบาท โดยผลส าเร็จโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 
ดังน้ี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
- ศึกษา ส ารวจ และออกแบบแล้วเสร็จ 8’งาน (แผนแม่บท, MRO,’Air’Cargo,  ทางวิง่ 2/EHIA, 
ศูนย์วิจัยฯ, ศูนย์ฝึกอบรมฯ, สาธารณูปโภค, จ้างออกแบบ High Speed) 

- ติดตั้งระบบสารสนเทศ, กล้องวงจรปิด, บังเกอร์, อาคารควบคุมฯ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
- ก่อสร้าง High Speed Taxiway และปรับความสงูเนิน 270  
- ก่อสร้าง MRO’/Air’Cargo’/ศูนยฝ์ึกอบรมฯ /ศูนย์วิจัยฯ 
- ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
- ก่อสร้าง High Speed Taxiway และปรับความสงูเนิน 270 
- ก่อสร้าง MRO/ Air Cargo / ศูนย์ฝึกอบรม / ศูนย์วิจัยฯ 
- ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
- ก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 
- ก่อสร้าง MRO/ Air Cargo / ศูนยฝึกอบรม / ศูนย์วิจัยฯ 
- ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  

มติท่ีประชุม : รับทราบ ตามที่ผู้แทน
การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  
ร ะ ย อ ง  พั ท ย า  น า เ ส น อ              
และมอบหมาย ดังน้ี 
1) ขอความร่วมมือการท่าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 
รายงานกระบวนการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของการเปิดใช้รันเวย์แห่ง
ที่ 2 ในการประชุมครั้งต่อไป  
2) ขอความร่วมมือการท่าอากาศ
ยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา 
รายงานความคืบหน้าผลการหารือกับ
ส านักงานอาชีวศึกษาและสถาบนัการ
บินพลเรือน เก่ียวกับความต้องการ
ด้านบุคลากรของสถาบันการบิน     
พลเรือน ในการประชุมครั้งต่อไป 
3) มอบหมายส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดระยอง ในฐานะคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด วางแนวทางการ
พั ฒ น า  โ ด ย ใ ช้ ม า ต ร ก า ร ข อ ง
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
เพื่ อ เ ป็ นแนวท าง ในก ารพัฒนา
บุคลากรให้มีมาตรฐาน 
4) มอบหมายแรงงานจังหวัดระยอง 
ดูความต้องการแรงงานภาพรวมของ
จังหวัดและรายงานที่ประชุมทราบใน

-การท่าอากาศยาน
นานาชาต ิ
อู่ตะเภา ระยอง พัทยา 
 
-ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวดัระยอง 
 
-แรงงานจงัหวดัระยอง 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
1) นายปรัชญา สมะลาภา สอบถามเก่ียวกับการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมฯ หน่วยงานใดเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ อยากทราบจ านวนผู้โดยสารเป็นอย่างไรบ้าง 
2) ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง พัทยา ชี้แจงว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แผนงานด้านการฝึกอบรมฯ คือ สถาบันการบินพลเรือน โดยมีหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร 
ปริญญาตรี และปริญญาโท  โดยจะเน้นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ส่วนจ านวนผู้โดยสาร 
ปัจจุบันประมาณ 10,000 คน/วัน และประมาณการว่า 2,000,000 คน/ปี ส าหรับการรองรับ
ผู้โดยสารขณะน้ีได้สร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 2 เสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดใช้ เน่ืองจากติดปัญหาด้าน
งบประมาณและการจัดซ้ือจัดจ้าง จึงยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบ 
3) ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจังหวัดระยอง สอบถามกรณีที่เกิดปัญหาในช่วงต้นปีที่
ผ่านมา ซ่ึงมีกรณี นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศจ านวนมาก รอใช้บริการตรวจคนเข้าเมือง ซ่ึงมี
เจ้าหน้าที่ 1-2 คน นักท่องเที่ยวใช้เวลาค่อนข้างนาน ท าให้เกิดความเสียหายต่อสนามบินฯ อยากให้
การท่าอากาศยานฯ รายงานผล กรณี ดังกล่าว ให้ที่ประชุมทราบด้วย 
4) ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา รายงานปัญหา และได้แก้ไขปัญหา
ดังกล่าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  
5) ประธานท่ีประชุมฯ : ขอทราบกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการเปิดใช้ รันเวย์ 
แห่งที่ 2 จะมีการด าเนินการและสิ้นสุดเม่ือใด  
6) ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา รับประเด็นค าถามเพื่อหารือกับ
ผู้บังคับบัญชาและจะรายงานในที่ประชุมครั้งต่อไป 
7) ประธานท่ีประชุมฯ :ขอฝากการท่าอากาศยานฯ ในเร่ืองการเปิดโอกาสให้ประชาชน ในพื้นที่เข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการการรับรู้ เพื่อป้องกันการเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ของประชาชน       
ในพื้นทีใ่ห้มากที่สุด 
8) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ขอทราบแผนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ 3 
จะเกิดขึ้นเม่ือใด อย่างไร มีความกังกลว่าจะเกิดความแออัดในอนาคต 
9) ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ชี้แจงว่า ยังไม่มีแผนการด าเนินการ 
ขณะน้ียังสามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างคล่องตัว  
 

คร้ังต่อไป 
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10) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง การเปิดรับบุคลากรของศูนย์การฝึกอบรม  ขอให้สถาบัน
การบินพลเรือนเปิดรับบุคลากรในพื้นที่ ซ่ึงจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ และอยากทราบว่า มีความ
ต้องการบุคลากร  ในด้านใด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง จึงจะผลิตคนได้ตรงความต้องการ 
ฝากให้ การท่าอากาศยานฯ น าเสนอประเด็นดังกล่าวต่อสถาบันการบินพลเรือนด้วย 
11) ผู้แทนการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา  รับประเด็นข้อเสนอแนะ          
ของคณะกรรมการ ประเด็นจ านวนโควต้าในการรับบุคลากรด้านอาชีวศึกษา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
ด้านช่าง โดยจะหารือกับส านักงานอาชีวศึกษาและสถาบันการบินพลเรือน และจะรายงานในการ
ประชุมครั้งต่อไป 
12)ประธานท่ีประชุมฯ ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง ในฐานะคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ไปวางแนวทางการพัฒนา โดยใช้มาตรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 การแก้ไขปัญหา
สับปะรด 
ราคาตกต่ า  

พาณิชย์จังหวัดระยอง รายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ า  โดยได้หารือกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการโรงงาน เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560        
ที่ผ่านมา สรุปดังน้ี  
1) ขอความร่วมมือระยะสั้นกับผู้ประกอบการโรงงานในการรับซ้ือสับปะรดในราคาที่สูงขึ้น โดยได้
ด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา 
2) ปัญหาความเดือดร้อนจากผลผลิตราคาตกต่ าเกิดจากเกษตรกรที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนปลูก
สับปะรดในระบบ ท าให้ไม่สามารถทราบถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง 
3) ทั่วประเทศมีการปลูกสับปะรดมากขึ้นซ่ึงได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานรับซ้ือผลผลิต
จากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระยองก่อน 
4) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงงานแจ้งความต้องการผลผลิตให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ 
เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสับปะรดได้ตรงตามความต้องการของโรงงาน 
5) มีการแต่งตั้งคณะท างานไตรภาคี เพื่อร่วมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
6) ขอความร่วมมือไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการให้สินเชื่อเงินกู้ปลอด
ดอกเบี้ยแก่เกษตรกรที่ได้มีการลงทะเบียนตามระบบ 
 
 

มติท่ีประชุม :  
1) รับทราบ ตามท่ีส านักงานพาณิชย์
จังหวัดระยอง น าเสนอ  
2) มอบหมายส า นักง าน เกษตร      
และสหกรณ์จังหวัดระยองส ารวจ
ปริมาณผลผลิตสับปะรดในช่ ว ง
ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง เดือน
มิถุนายน โดยแยกเป็นผลผลิตทั้งหมด
มีจ านวนก่ีตัน ผลผลิตส่ วนเกินมี
จ านวนก่ีตัน และร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ปั ญ ห า โ ด ย ด า เ นิ น ก า รภ า ย ใ น            
2 สัปดาห์  และรายงานที่ประชุม
ทราบในคร้ังต่อไป 

ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวดัระยอง 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลผลผลิตสับปะรดช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน มีผลผลิตจ านวนมาก แต่โรงงานขาด
แคลนปัจจัยในการผลิตแต่ท าไมราคาสบัปะรดจึงตกต่ า ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกมีความเดอืดร้อนจะมี
แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวย่างไร ฝากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวด้วย 

4 แผนการผลิต
และพัฒนา
ก าลังคน
อาชวีศึกษาเพ่ือ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของตลาด 
แรงงาน 
 

แรงงานจังหวัดระยอง  
รายงานการด าเนินการตามแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ว่า คณะท างานด้านต่างๆ เช่น ด้านแรงงาน ด้านท่องเที่ยวด้านการเกษตร และ
ด้านอุตสาหกรรม ได้มีการประชุมหารือกัน อยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียดข้อมูล แผนงาน/
โครงการ โดยขอน าเรียนที่ประชุมในคร้ังต่อไปและให้ส านักงานอาชีวศึกษาจังวัดระยอง รายงานผล
ความก้าวหน้า การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (พ.ศ.2560-2564) ให้ที่ประชุมทราบ 

ผู้แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  
รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองได้มีการประชุมหารือกับ
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเร่ืองการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยในการประชุมได้ก าหนดอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น
ที่จะรองรับคือ อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์โลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพ
และดีจิทัล โดยจะปรับหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว  

        ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดระยองได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาก าลังคนข้างต้น จ านวน 115 ล้านบาท จากกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนงบกลางของอาชีวศึกษา จ านวน 519 ล้านบาท 
ด าเนินการใน 3 จังหวัด แต่ในส่วนของจังหวัดระยองยังไม่มี และจะขอนัดประชุมหารือกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องก่อน 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบตามที่ 
ผู้แทนประธานอาชีวศึกษาน าเสนอ 
และมอบหมาย  

1. มอบหมายส านักงานแรงงาน
จั ง หวั ด ระยอง  รา ย ง านผลการ
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ก า ร ผ ลิ ต
และพัฒ นก า ลั ง ค นอ าชี วศึ กษ า            
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตามที่ได้มีการประชุม
หารือกันของคณะท างานด้านต่างๆ 
โดยขอน าเรียนที่ประชุมในคร้ังต่อไป 

2.มอบหมายส านักงานอาชีวศึกษา
จั งหวัดระยองรายง านผลความ
คืบหน้าของการด า เ นินการตาม
แผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชี วศึกษาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงานให้ที่ประชุม
ทราบในคร้ังต่อไป 

 

- ส านักงานแรงงานจังหวดั
ระยอง 
 
- ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัด
ระยอง 
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5 การจัดระเบียบ
สายส่ง
ก าลังไฟฟ้า 
ของจังหวัด
ระยอง 
รวมถึงสาย
อินเตอร์เน็ต
ต่างๆ 

จากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา กรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะในการจัดระเบียบสายส่งก าลังไฟฟ้า 
เพื่อให้บ้านเมืองมีความสวยงามซ่ึงการด าเนินการข้างต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองมีการ
ปรึกษาหารือ และวางแนวทางการด าเนินการมาระยะหน่ึงแล้ว โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
ระยองรายงานผลการด าเนินการและแนวทางการด าเนินการในระยะเวลาที่ผ่านมา 

ผู้แทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง  รายงานว่า ได้ด าเนินการจัดระเบียบสาย          
สื่อสารลงใต้ดินบริเวณส านักงานเทศบาลนครระยอง ถึงบริเวณสะพานเปี่ยมพงศานต์ ระยะทาง
ประมาณ 400 เมตรโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง’ได้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 
จังหวัดชลบุรี มาส ารวจโดยการด าเนินการดังกล่าวจะใช้วงเงิน ประมาณ 10 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการออกแบบ 

ข้อเสนอแนะ 
1) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง ขอให้เสนอการจัดระเบียบสายไฟ และสายสื่อสารลงใต้ดิน
บริเวณถนนยมจินดา ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดระยอง และบริเวณอ่ืนๆ เช่น ถนน
จันทอุดมจนถึงแยกเกาะกลอยด้วย ฝากให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองเสนอแผนงานด้านน้ี
ด้วย 
2) นายปรัชญา สมะลาภา ขอให้จัดระเบียบสายไฟสายสื่อสาร บริเวณถนนสุขุมวิทตลอดสาย 
เน่ืองจากเป็นถนนเส้นหลัก และเป็นเมืองน าร่องการพัฒนา EEC เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ
เมือง 
3) ผู้แทน เทศบาลนครระยอง รายงานที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ด้านการ
จัดระเบียบสายไฟฟ้าดังกล่าว เทศบาลนครระยองมีการคิดแผนการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร
และระบบท่อน้ าประปา โดยบูรณาการทั้ง 3 ระบบ พร้อมๆกัน ตั้งแต่บริเวณแยกหนองสนมจนถึง
บริษัทไออาร์พีซี เพื่อให้เกิดความสวยงามของเมือง 
4) ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง รายงานการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยที่ผ่านมาได้
ด าเนินการบริเวณแยกกรอกยายชา ถึงบริเวณแยกศูนย์ราชการ โดยได้ด าเนินการแล้วฝั่งหน่ึง อีกฝั่ง
จะด าเนินการในปี พ.ศ.2561  
5) ประธานสภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดระยอง ขอให้จัดระเบียบสายไฟฟ้า ลงใต้
ดินบริเวณถนนเลียบชายหาด    ซ่ึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัดระยอง และเร่ืองไฟฟ้าดับ

มติท่ีประชุม :รับทราบตามที่ผู้แทน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 
น าเสนอ และมอบหมายการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ดังน้ี 
1) ศึกษาและจัดท าแผนการจั ด
ระเบียบสายไฟฟ้าในบริเวณต่างๆ 
เช่น บริเวณถนนสุขุมวิทตลอดสาย
ถนนจันทอุดมถึงบริเวณแยกเกาะ
กลอย สถานที่ท่องเที่ยวที่ ส าคัญ 
บริเวณถนนเลียบชายหาด เช่นบ้าน
เพ แหลมแม่พิมพ์ 
2) ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาแกลง แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย
ซ่ึง ส่ ง ผลเสีย ต่ อภาพลั กษ ณ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยองในบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น บริเวณ
บ้านเพ แหลมแม่พิมพ์  
 

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวดัระยอง 
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บ่อย ซ่ึงส่งผลเสียต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมาก เช่น บริเวณบ้านเพ แหลมแม่พิมพ์ ฝากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองด้วย 
6) ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ในพื้นที่บ้านเพ แหลมแม่พิมพ์ จะอยู่ในเขตความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาแกลง จะประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแกลง แก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 

6 การเตรียม
ความพร้อมการ
ลงพ้ืนท่ีตรวจ
ราชการ และ
เย่ียมประชาชน 
และประชุม
คณะรัฐมนตรี
อย่างเป็น
ทางการนอก
สถานท่ี ณ ภาค
ตะวันออก 

หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง รายงาน 
กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่านายกรัฐมนตรีก าหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจราชการ และเยี่ยมประชาชน 
และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ ภาคตะวันออก คาดว่าจะด าเนินการใน
ห้วงเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2561  

ซ่ึงการประชุมดังกล่าวให้ความส าคัญในระดับภาค ซ่ึงจังหวัดระยองจัดท าข้อเสนอในการจัดท า
แผนงาน/โครงการ โดยมีหน่วยงานที่จัดท าข้อเสนอ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง       
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หอการค้าจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ชมรมธนาคารจังหวัดระยอง  สภาเกษตรจังหวัดระยอง      
มีประเด็น จ านวน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การบริการด้านการขนส่ง 2) การบริหารจัดการ
ทรัพยากร  3) การเกษตร 4) การท่องเที่ยว และ 5) อ่ืนๆ 

โดยกระทรวงมหาดไทยก าหนดกรอบการด าเนินการ คือ 
(1)  กระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลแผนงาน/โครงการ ส าคัญให้จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อจัดท า

ข้อเสนอ และกลุ่มจังหวัดจะจัดท าข้อเสนอส่งให้กระทรวงมหาดไทย 
(2)  ในวันที่ 23 มกราคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะประชุมเพื่อสรุป

ประเด็นให้ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หลังจากน้ันจะประชุมร่วมกับจังหวัด
เพื่อเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกในการประชุม 

   ทั้งน้ี กระทรวงมหาดไทยก าหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานข้อมูลในการลงพื้นที่ของ
นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยเชิญผู้ว่า
ราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ร่วมประชุม และร่วมเสนอปัญหาส าคัญในพื้นที่ 
พร้อมแนวทางแก้ไข โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ (Big Rock) งานส าคัญของจังหวัดที่จะขยาย/
ต่อยอดรวมทั้งข้อเสนอภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนหรือส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าและการ

มติท่ีประชุม  
1.เห็นชอบตามท่ีฝ่ายเลขาฯ น าเสนอ 
และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน
ต่างๆท่ีเก่ียวข้องไปทบทวนแผนงาน/
โครงการ ที่ได้มีการศึกษาไว้ และยัง
ไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
แจ้งให้ส านักงานจังหวัดระยองทราบ 
ภายในวันจันทร์ที่  15 มกราคม 
2561เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอของ
จังหวัดระยอง  
2.  มอบหมาย องค์ กา รบ ริ หา ร       
ส่วนจังหวัดระยองจัดตั้งงบประมาณ      
ในเร่ืองการจัดตั้งระบบบ าบัดกาก
ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม        
เพื่อบริหารจัดการขยะกากของเสีย
อันตรายให้เป็นระบบ และเร่งรัดให้
น าเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองโดยเร็ว 
 

- ให้ทุกส่วนราชการ 
หน่วยงานต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 
    
-  องค์การบริหารส่วน
จังหวดัระยอง         
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ลงทุน โดยได้ก าหนดกรอบ โดยขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อ
น าเสนอกระทรวงมหาดไทยต่อไป 
      คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อจัดท าข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม         
ภาคตะวันออก โดยมีข้อเสนอแนะที่หลากหลาย ดังน้ี 

1) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง เสนอโครงการระบบส่งน้ าประแสร์ของโครงการ
ชลประทานระยอง ในบริเวณพื้นที่อ าเภอวังจันทร์ และอ าเภอเขาชะเมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน
พื้นที ่

2) ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง รายงานว่า ได้เสนอแผนงาน/โครงการครอบคลุม
พื้นที่แล้ว และเสนอไปยังกรมชลประทานแล้ว และได้ศึกษารายละเอียดแบบแปลนต่างๆเรียบร้อย
แล้ว และอยากให้มีการเสนอโครงการขยายอ่างเก็บน้ าคลองโพล้ แต่ขณะน้ีติดปัญหาร้องเรียนด้าน
พื้นที่และอยู่ระหว่างการเจรจา 

3) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เสนอว่าขอให้มีการเสนอแผนงาน/โครงการด้าน
การส่งเสริมด้านโลจิสติกส์ ในจังหวัดระยอง เพื่อรองรับตู้คอนเทรนเนอร์ขนส่งสินค้า เน่ืองจาก
ปัจจุบันมีท่าเรือสาธารณะอยู่แต่ยังมีความจ ากัดของพื้นที่ อยากให้มีการพัฒนาในด้านน้ีด้วย  

4) ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รายงานว่า มีแผนการด าเนินการพัฒนาท่าเทียบเรือ
สินค้าสาธารณะแห่งที่ 2 (ท่าเรือ MIT) เพื่อรองรับตู้คอนเทรนเนอร์ขนส่งสินค้า ซ่ึงอยู่ระหว่างศึกษา 
ยังไม่พร้อมด าเนินการ 

5) เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง  สอบถามคืบหน้าในการด าเนินโครงการศึกษา
รายละเอียดการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญ และพัฒนาแม่น้ าระยอง ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญของจังหวัดระยอง 

6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รายงานว่าอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดการก่อสร้าง
เขื่อนกันคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ยังไม่แล้วเสร็จ 

7) ผู้อ านวยการโครงการชลประทานระยอง รายงานว่าได้มีการศึกษาโครงการก่อสร้างระบบ
บังคับน้ าบริเวณปากน้ าระยอง เพื่อกักเก็บน้ าจืดไม่ให้ไหลลงทะเล โดยมีการศึกษารายละเอียด
เรียบร้อยแล้ว แต่การด าเนินการอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครระยอง 

8) นายปรัชญา สมะลาภา ขอให้เสนอแผนงาน/โครงการ เก่ียวกับการพัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาในจังหวัดระยอง  
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9) หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง อยากให้ทุกหน่วยงานเสนอแผนงาน/โครงการที่เกิน

ศักยภาพงบจังหวัดและงบกรม 
10) ประธานสภาอุตสาหกรรม เสนอให้จัดตั้งงบประมาณในเร่ืองการจัดตัง้ระบบบ าบัดกากของ

เสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อบริหารจัดการขยะกากของเสียอันตรายให้เป็นระบบ 
11) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง       

ได้ตั้งงบประมาณในส่วนน้ี และผ่านการประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และบรรจุ ใน
แผนแล้ว และจะผลักดันให้เข้าวาระการประชุมฯ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในวาระ
ต่อไป   

8 เรื่องอื่นๆ 6.1 เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง เสนอแนะปัญหาโรงพยาบาลไม่เพียงพอในพื้นที่อ าเภอ
ปลวกแดง  
6.2 ผู้แทนเทศบาลนครระยอง เสนอแนะ เร่ืองการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ของจังหวัดระยอง อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัด
ระยอง 
6.3 ประธานสภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดระยอง เสนอแนะปัญหาการท่องเที่ยว   
เกาะเสม็ด ซ่ึงมีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก แต่รายได้ด้านการจัดเก็บภาษีน้อยมาก รวมทั้งหาแนวทาง
บริหารจัดการ เร่ืองขยะ และสถานที่จอดรถบนเกาะเสม็ด ซ่ึงขณะน้ีเกินศักยภาพที่เกาะจะรับได้ 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบปัญหา
ข้อเสนอแนะ และมอบหมาย 
1) มอบหมายส านักงานสาธารณสุข
จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง  ส า ร ว จ ปั ญ ห า
โรงพยาบาลไม่เพียงพอในพื้นที่
อ าเภอปลวกแดง 
2) มอบ หมาย ส า นัก ง า น ทท ท 
ส า นั ก ง า น ร ะ ย อ ง  เ ร่ื อ ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง 
3) มอบหมายองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ และอุทยานแห่งชาติเขา          
แหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ดูปัญหา
การท่ อ ง เที่ ย ว เ กา ะ เ ส ม็ ด  ซ่ึ ง มี
นักท่องเที่ยวจ านวนมาก แต่รายได้
ด้านการจัดเก็บภาษีน้อยมาก รวมทั้ง
หาแนวทางบริหารจัดการเร่ืองขยะ 

-ส านักงานสาธารณสขุ
จังหวดัระยอง 
 
- ส านักงาน ททท.
ส านักงานระยอง 
 
- องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพ 
 
-อุทยานแห่งชาตเิขา          
แหลมหญ้า- 
หมู่เกาะเสม็ด 
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และสถานที่จอดรถบนเกาะเสม็ด     
ซ่ึงขณะน้ีเกินศักยภาพที่เกาะจะรับได้ 

 


